

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. เกษะข่าวเกษตร	เดลินิวส์
๒. เกษตรฯปิดโครงการขายตรง ‘อำนวยการ’ รับผิดชอบต่อหนี้ล้าน	กรุงเทพธุรกิจ
๓. เงินก้นถุงเกษตรกรต่ำสุดรอบ ๖ ปี คริวเรือนหนี้ท่วมขงรัฐยกหนี้ ๔.๕ พันล้าน	ไทยรัฐ
๔. เปิดโรดแมบกระทรวงเกษตรแผนเดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรไทย	ฐานเศรษฐกิจ
๕. ก.เกษตรส่งยาง ๒.๑ ตันให้บ.จีน	มติชน
๖. “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์”รับโล่เกียรติคุณ – งานต้นแบบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ	ไทยรัฐ (ป้าย)
๗. นครปฐมเพิ่มศักยภาพ ธุรกิจขบวนการสหกรณ์	เดลินิวส์
๘. ประมงไทยวอนรัฐเร่งคุยอินโดฯ	ประชาชาติธุรกิจ
๙. เขตพัฒนาที่ดิน ต้นแบบจัดการทรัพยากรอย่างสมดุล	แนวหน้า
๑๐. ร้อยเอ็ดผุดโครงการสร้างรายได้ บรรเทาปัญหาภัยแล้งช่วยเกษตรกร	พิมพ์ไทย
๑๑. พาณิชย์ปูพรมตลาดกลางค้าข้าว ๖๑ แห่ง	คม ชัด ลึก (ป้าย)
๑๒. พาณิชย์ชะลอประมูลข้าว - จ่อปรับเป้าส่งออก	แนวหน้า
๑๓. เมืองสี่เขี้ยว	ข่าวสด

.....

## เกาะข้ามเกษตร

๒๖ เกาะข้ามเกษตรประจำฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมงจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา เจ้าหน้าที่

IUU สงขลา เข้าร่วมประชุมกับ พลเรือเอก พลเอก ตมิศานนท์ หัวหน้าคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และคณะติดตามแก้ไข ปัญหาการประมง IUU ณ ห้องประชุมสำนักงาน ประมงจังหวัดสงขลา นายโสภาสกลสัมบุคย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ธ.ก.ส.ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจการทำงาน ของ ธ.ก.ส.สาขา

เกาะยาว และมอบเงินกองทุนเป็นน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน แก่ผู้นำชุมชนบนเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เมื่อวันก่อน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ.สมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดบางโจลงนอก จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นประธานการประชุมติดตามการใช้งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ อาคารทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

"กิด มงไทย"

# เกษตรฯเปิดโครงการขายยาง ‘อำนาจ’รับขาดทุนหมื่นล้านบาท

ยอมรับหากแก้ปัญหายาง  
ไม่สำเร็จ อาจต้อง  
ชี้ชะตากรรมพันแก้ว

“อำนาจ”เปิดโครงการขายยางสดอีกรัฐบาล  
ขาดทุน 10,000 ล้านบาท เดินหน้ารับออเดอร์จีน  
เพิ่มอีก 4 แสนตัน เล็งกว้านซื้อในจังหวัดก่อนส่งมอบ  
ช่วงเดือนพ.ค.นี้ สั่งผู้ว่าฯทำแผนยางครบวงจรใน  
พื้นที่ กำหนดราคา FOB+ 1 บาทต่อโลกรัม  
นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะ  
นี้องค์การสวนยาง(อ.ส.ย.) ได้ดำเนินการขายยาง  
ในสต็อก 2.1 แสนตัน เรียบร้อยแล้วกับบริษัท  
ไชน่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ปฯ ของจีน  
ไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบ ต้องรับมอบ  
ให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือนตามสัญญา ถือว่า  
เป็นการปิดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มที่กินชนรักรษา  
เสถียรภาพราคายางแล้ว และพบว่าโครงการนี้  
ส่งผลให้รัฐบาลขาดทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท  
จากวงเงินที่ใช้เพื่อรับซื้อและบริหารจัดการรวม  
ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท โดยรายได้ทั้งหมด  
จะส่งคืนให้กระทรวงการคลังต่อไป

## เงินเผยพร้อมซื้อยางไทย 4 แสนตัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน อ.ส.ย. ยังมีสัญญา  
ใหม่กับบริษัทไทหนาน อีกจำนวน 200,000 ตัน  
ตามที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเรื่องการจัดซื้อ  
หัวรถจักร ในข้อตกลงนี้จีนจะซื้อยางจากไทยอีก  
200,000 ตัน จะเป็นสัญญาระหว่าง อ.ส.ย. กับบริษัท  
Sinochem ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ปัจจุบันอยู่  
ระหว่างการเจรจา ทั้ง 2 สัญญานี้จะเป็นปริมาณยาง  
ที่ไทยต้องหาเพื่อส่งมอบให้กับจีนรวม 4 แสนตัน  
คิดเป็น 5 % ของผลผลิตยางทั้งประเทศที่มีอยู่  
ปีละ 4 ล้านตัน

“ตามแผนที่ผมคิดเอาไว้ยางจำนวนดังกล่าว  
จะกว้านซื้อจากรายย่อย ตามโครงการมูลค่าเพิ่มที่กินชน  
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางหรือบัพเฟอร์ฟันด์  
เดิมที่มีการรับซื้อยางและขายไปแล้ววงเงิน  
20,000 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว 12,000  
ล้านบาท เหลืออีก 4,000 ล้านบาท ยังมีวงเงินค้าง

ในธนาคารอีกประมาณ 7,000-8,000 ล้านบาท  
ในวงเงินทั้งหมดนี้คาดว่าจะสามารถซื้อยางเพื่อ  
ส่งมอบให้กับจีนได้ครบตามจำนวน มีความ  
เป็นไปได้ที่จะไม่ขาดทุน”นายอำนาจ กล่าว  
เน้นซื้อยางตรงรายย่อยขายเงิน

นายอำนาจ กล่าวว่าการรับซื้อยางจาก  
รายย่อยนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน พ.ค. นี้ เป็นต้นไป  
ซึ่งเป็นช่วงเปิดกรีต ปี 2558/2559 การจัดซื้อ  
ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรรายย่อย  
เปลี่ยนจากวัตถุประสงค์เดิมของบัพเฟอร์ฟันด์  
ที่ต้องการตั้งราคาในตลาดที่รับซื้อเฉพาะยางแผ่น  
รมควันและยางแท่ง ซึ่งได้ผลไม่มากนัก



อำนาจ ปะติเส

เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการไม่ปรับราคา  
รับซื้อให้สูงขึ้นตาม จนในช่วงท้ายโครงการ ทาง  
อ.ส.ย. ต้องเปลี่ยนมารับซื้อยางขึ้นจากเกษตรกร  
แทน ขณะนี้โครงการบัพเฟอร์ฟันด์ ได้หยุดการ  
รับซื้อแล้วเนื่องจากเป็นช่วงปิดกรีต ยางที่ซื้อ-  
ขายในตลาดจะเป็นยางของกลุ่มผู้ประกอบการ  
โรงงาน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯไม่สนับสนุน

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินจากการรับ  
ซื้อยางในโครงการบัพเฟอร์ฟันด์ ปี 2558/2559  
กระทรวงเกษตรฯได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ว่า  
ราชการ 69 จังหวัด ที่มีการปลูกยางให้ขึ้นทะเบียน  
จัดทำข้อมูลยางครบวงจรในพื้นที่ผลิต ผลผลิต  
ที่ออกสู่ตลาด ปริมาณการใช้ยางในจังหวัดนั้น  
ปริมาณการนำเข้ายางจากจังหวัดอื่นโดยให้แยก  
ยางแต่ละประเภทอย่างชัดเจนทั้งหมดเพื่อจะทำให้  
ทราบถึงข้อมูลจริงในพื้นที่และนำมาคำนวณการ  
รับซื้อยางเพื่อส่งมอบให้กับจีน

## ปรับรูปแบบรับซื้อยางหวังดันราคา

การซื้อยางจากเกษตรกรครั้งใหม่จะเปลี่ยน  
รูปแบบจากเดิมที่จะกำหนดราคาตามตลาดกลาง  
บวก 1 บาทต่อโลกรัม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ราคา  
ยางถึงมือเกษตรกร 60 บาทให้ได้ กำหนดตามราคา  
FOB บวกอีก 1 บาทต่อโลกรัม 1 บาท ซึ่งเงินพร้อมที่จะ  
รับซื้อในราคาตลาดบวกราคาพิเศษ ที่อยู่ระหว่าง  
การต่อรองระหว่างรัฐต่อรัฐ แต่มีปัญหาขณะนี้คือ  
แต่ละจังหวัดยังจัดทำข้อมูลไม่ดีพอ ขาดความเชื่อมั่น  
โดยเฉพาะตัวเลขสต็อกยางที่ไม่สอดคล้องกับความ  
เป็นจริง ทุกจังหวัดจะต้องหารือร่วมกันอีกครั้งใน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2 เม.ย. นี้ ที่จ.ตรัง  
หลังจากนั้นจะนำมาประมวลอีกครั้งเพื่อจัด  
ทำเป็นข้อมูลฐานในวันที่ 4 เม.ย. นี้ ที่สำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)

“ผมหวังว่าการไล่ซื้อยางในแต่ละจังหวัด  
ส่งผลให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการบัพเฟอร์ฟันด์  
ที่จะรับซื้อในตลาดกลางของสำนักงานกองทุน  
การทำสวนยาง(ส.ก.ย.)ที่มีอยู่ 108 แห่ง คาดว่า  
ราคารับซื้อสูง จะทำให้เกษตรกรนำยางมาขาย  
มากขึ้น ส่งผลให้ยี่บัว ชาวไร่ ผู้ประกอบการแย่งรับ  
ราคาตาม หากมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 5 เป็น 20 %  
จะทำให้เกษตรกรรายย่อยมีอำนาจการต่อรองด้าน  
ราคามากขึ้น ถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ  
สามารถแก้ปัญหายางได้ทั้งระบบ” นายอำนาจ กล่าว  
เล็งจัดกฎหมายคุมหกราคายางตก

นายอำนาจ กล่าวอีกว่า หากราคายางยังคงต่ำ  
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ กระทรวงเกษตรฯมี  
อำนาจตามพ.ร.บ.ควบคุมการยาง มาตรา 69 ว่าด้วย  
วิธีการ หลักการ และสถานที่ซื้อขายยางพาราต้อง  
เกิดขึ้นในตลาดกลาง ซึ่งลดบทบาทยี่บัว ชาวไร่ ที่  
เข้าไปซื้อขายในหมู่บ้าน ภาครัฐจะเห็นกลไกของ  
ตลาดกลางยางพาราชัดเจนขึ้นยางพาราที่เข้าสู่ตลาด  
กลางขณะนี้เพียง 5% จะเพิ่มเป็น 20% แต่ที่ยังไม่ใช่  
เพราะจะเป็นการควบคุมกลไกตลาดมากเกินไป

“ผมต้องการเห็นข้อมูลทั้งหมด ในวางแผน  
การแก้ไขปัญหาค่าปัญหาและปฏิรูปยางทั้งระบบให้  
ได้ในปีผลิต 2558/2559 นี้ให้สามารถขับเคลื่อนต่อ  
ไปได้ จะเป็นฐานของแผนการแก้ไขยางเปิดเสรี  
ยังเป็นตัวชี้ชะตากรรมของผมน หากทุกอย่างไม่  
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้”นายอำนาจ กล่าว

# เงินกู้มรดกเกษตรกรทำสุกรรอบ 6 ปี

## ● ครัวเรือนทมีทวมชงรัฐยกทมี 4.5 พันล้าน

เกษตรกรเผยรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรไทยเพิ่ม แต่รายจ่ายพุ่งเป็นเงาตามตัว ทำให้เงินสดคงเหลือก่อนชำระหนี้ต่ำสุดในรอบ 6 ปี ชง 6 มาตรการช่วยเหลือเข้ากรม. เศรษฐกิจ 30 มี.ค.นี้ แยมยกทมีให้เกษตรกร 4,500 ล้านบาท ด้าน สสก. รายงานผลผลิตภาคเกษตรไตรมาสแรกจบ 1.5% ภาคทั้งปีหดตัว 0.8-1.8%

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตร ในดูแลงแล้ว พบว่ารายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น และสหกรณ์เปิดเผยโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน 6% จากปีก่อน วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ส่วนด้านรายจ่ายของเกษตรกรพบว่า รายจ่าย ครอบรอบปีที่ 36 พร้อมร่วมแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรไตรมาส 1 ปี 2558 ว่า สสก.ได้ประเมิน รายได้เกษตรกรปีการผลิต 2557/58 ณ วันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า รายได้เงินสดในภาคเกษตรของ เกษตรกรอยู่ที่ 152,470 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อนับรายได้นอก ภาคการเกษตร ที่ภาครัฐจัดตั้งงบประมาณผ่าน โครงการต่างๆ เช่น โครงการชดเชยรายได้ชาวนา และชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รวมถึงการจ้างงาน

ช่วยเหลือภาคเกษตรให้ต่อเนื่อง

นายปีติพงศ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรฯ จะเสนอ เสนอมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรในระยะที่ 2 ให้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจในวันที่ 30 มี.ค.นี้ พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก บางแผนงานอาจมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติม ส่วนบางแผนงานเป็นเพียงการปรับระบบ บริหารจัดการเท่านั้น ไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานทั้ง 6 ประกอบด้วย 1.แผนปรับโครงสร้างการผลิตเนื่องจากใกล้ระยะ เวลาเพาะปลูกของเกษตรกร ไม่ว่าจะป็น ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ข้าวโพด โดยการปรับวิธีการส่งเสริม การเกษตรโดยตรง เน้นเรื่องการจัดเขตพื้นที่ (โซน) การผลิต บริหารจัดการแปลงใหญ่ทั้งกลุ่มสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์

2.การเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตร เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งเพื่อให้เกษตรกรมีส่วน



ต่างของรายได้ที่สูงขึ้น ๘.การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก หนี้สินของเกษตรกร บางประเภทที่กระทรวงเกษตรฯ ดูแลรวมประมาณ 4,500 ล้านบาทจะมีความชัดเจนในการยกหนี้ให้ เร็วๆนี้ ส่วนที่สอง หนี้ครัวเรือนสะสม มีความจำเป็นต้องคว่ำรายได้ เงินรายได้สุทธิเกษตรกร จะพอเพียง จ่ายหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นในปีนี้อหรือไม่จะแบ่งจ่าย ปีนี้เท่าไร เพื่อไม่ให้หนี้สินเพิ่มขึ้น

“แม้ว่าขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะออกมาตรการในการ ชะลอหนี้บ้างแล้ว แต่อยากฝากถึงผู้ประกอบการ เจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ว่าควรพิจารณา วางมาตรการช่วยเหลือล่วงหน้าไม่ใช่เป็นแบบปีต่อปี ทำให้เกิดช่องว่างและเป็นปัญหาได้ เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลก ความผันผวน ของราคาน้ำมัน หรือสงคราม ที่กระทบการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของประชาชน”

4.การจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน กับน้ำ โดยเรื่องของการจัดการน้ำ ขณะนี้กระทรวง การคลังเตรียมกู้เงินเพิ่มเติม เพื่อให้กรมชลประทาน ขยายแหล่งน้ำให้เพิ่มขึ้น เป็นไปตามนโยบายจัดการ น้ำ ส่วนด้านการจัดที่ดินทำกินที่ได้หารือร่วมกับ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมถึงเร่งรัดการตรวจสอบการ ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ก็จะมีผลการดำเนินงานเข้าสู่ ที่ประชุม กกก.ปฏิรูปที่ดินฯ ในวันที่ 7 เม.ย.นี้

5. การจัดการเรื่องบริหารคุณภาพสินค้า และ 6. การ พัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรให้ถูกต้องแม่นยำ นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ สศก. กล่าวว่าผลผลิตภาคเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2558 หดตัว 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตรหดตัวลง ซึ่งปัจจัยลบที่ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวในไตรมาสนี้ คือปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 ทำให้ ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย ส่งผลกระทบค่อนข้าง มากต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่ลุ่มน้ำ เข้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง สำหรับแนวโน้มภาวะ เศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 คาดว่าจะหดตัวอยู่ใน ช่วง 0.8-1.8%.



# เปิดโรดแมปกระทรวงเกษตรฯ แผนเดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรไทย



• ปิชอบ พงษ์บุญ ณ อยุธยา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ก** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ทางคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเร่งด่วนคือ การปฏิรูปภาคเกษตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรในประเด็นต่างๆ ทั้งการพัฒนาอาชีพและรายได้ การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ตามโรดแมปของ คสช.ที่เหลือระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี

## • ก.เกษตรโชว์ผลงานกระตุ้นศก

ปิชอบ พงษ์บุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่ได้รับตำแหน่งเมื่อ 30 สิงหาคม 2557 ก็ได้เริ่มทำงานหนักทันที ล่าสุดได้ทำสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรฯ (ระหว่าง 12 กันยายน 2557-9 มีนาคม 2558) รวม 9 โครงการ มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 84,470 ล้านบาท

## สำหรับ 9 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

1. เพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือชาวนา (จ่ายเงินไร่ละ 1 พันบาท ครบไร่ละไม่เกิน 15 ไร่ (1.5 หมื่นบาท))
2. ชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยาง เป้าหมายจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ไร่ละ 1 พันบาท ครบไร่ละไม่เกิน 15 ไร่ (1.5 หมื่นบาท)
3. สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เป้าหมาย 1 แสนครัวเรือน ไร่ไม่เกิน 1 แสนบาท วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท
4. การจ้างแรงงานเกษตรกรในงานชลประทาน เป้าหมายเพื่อจ้างแรงงานเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้ชดเชยบรรเทาความเดือดร้อนจากการไม่สามารถทำการเกษตรได้จากปัญหาภัยแล้ง
5. การใช้จ่ายงบลงทุน(งานก่อสร้าง)ของกรมชลประทาน
6. การใช้จ่ายงบลงทุน(งานก่อสร้าง)ของกรมพัฒนาที่ดิน
7. ปลุกพืชฤดูแล้ง
8. โครงการช่วยเหลือพื้นที่แล้งซ้ำซาก
9. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ 3,052 พันตำบล ไร่ 1 ล้านบาท โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน จ้างแรงงาน และสนับสนุนความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

## • คืบหน้าเบิกจ่ายแล้ว 8.4 หมื่นล.

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในมาตรการเพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 15 ไร่ ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 3,562 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 96.01% จากเกษตรกรเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้ 371 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 388 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ 9 มี.ค.58) ส่วนที่เหลือยังติดปัญหาด้านการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์

ของเกษตรกร ส่วนมาตรการลดเซชรายได้ให้ชาวสวนยาง เป้าหมายจ่ายเงิน  
ชดเชยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ไร่ละ 1 พันบาท ครอบครัวยังไม่เกิน  
15 ไร่ (1.5 หมื่นบาท) มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 8.99 แสนครัวเรือน จ่ายเงินให้  
เกษตรกรแล้ว 7.56 แสนครัวเรือน คิดเป็น 84.11% ของครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน  
วงเงิน 7.59 พันล้านบาท (ข้อมูล ณ 5 มี.ค.58) โดยส่วนที่เหลือยังติดปัญหาการ  
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร จากยางพาราจำนวนมากปลูกในพื้นที่ป่า  
ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และพื้นที่ยังไม่ได้เปิดกรีด

"2 โครงการนี้มีการประเมินไปแล้วว่าเกษตรกรเอาเงินไปใช้ทำอะไร ข้อกล่าวอ้าง  
ว่าเกษตรกรเอาไปใช้หนี้หมด แต่ที่จริงเอาไปใช้หนี้ประมาณ 20% ที่เหลือ  
ประมาณ 47-48% เอาไปใช้สำหรับเตรียมการเพาะปลูก และซื้อปัจจัยการผลิต  
สำหรับฤดูการผลิตหน้า แต่อีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็ไปซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค  
ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ไฉนแห่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะไม่ได้เอาไปจ่ายหนี้  
อย่างเดียว"

ส่วนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา  
ภัยแล้งซึ่งเป็นโครงการใหม่ล่าสุด(คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเมื่อ 27 ม.ค.57)  
ในพื้นที่ 3,051 พันตำบล ๆ ละ 1 ล้านบาท โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง  
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน จ้างแรงงาน และสนับสนุนความ  
ต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ขณะนี้มีความคืบหน้าตามลำดับ  
โดยล่าสุด คณะกรรมการระดับกระทรวงพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 1,455 โครงการ  
จาก 920 ตำบล ใน 52 จังหวัด เป็นเงินประมาณ 628,249 ล้านบาท มีผู้ได้รับ  
ประโยชน์ 352,396 ครัวเรือน มีจำนวนแรงงานไม่น้อยกว่า 46,000 ราย ซึ่ง  
ทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างรัดกุมและได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการเป็นอย่างดี  
ซึ่งโครงการนี้ต้องทำให้เสร็จภายในเมษายนเป็นอย่างช้า

"ทั้ง 9 โครงการ ตอนนี้ก็เบิกไปใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบในส่วน  
ของกระทรวงเกษตรฯแล้วทั้งสิ้น 84,470 ล้านบาท(รวมที่จะจ่ายในเดือนมีนาคม  
ด้วย) สองโครงการแรกเราประเมินใกล้เสร็จแล้ว แต่ที่เหลือเราต้องประเมินอีก  
เพื่อจะดูว่าอิมแพ็คที่อยากให้เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นตามที่เราคิดหรือไม่ ซึ่งทั้ง 9  
โครงการจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนนี้เป็นส่วนใหญ่ ชาติสุดท้ายจะเป็นต้นเดือน  
พฤษภาคม และหลังสิ้นสุดโครงการแล้วจะประเมินอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไป"

#### •สนองนโยบายรัฐบาล

อย่างไรก็ดีแนวทางในการบริหารงานของกระทรวงจะยึดสานภารกิจหลัก  
ตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร ประกอบด้วย นโยบายข้อ 6.4 ดูแล  
เกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง  
ปัจจัยการผลิต การใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร นโยบาย ข้อ 6.5  
ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ

การค้าชายแดน นโยบายข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม 2 เรื่องใหญ่ คือ - การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด - การสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล จนถึง การแปรรูปและการส่งออก เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ ซึ่งจะช่วยคานอำนาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น

จากแผนนโยบายของรัฐบาล ได้นำมาสู่แผนปฏิบัติงานที่ได้แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก(ระยะเร่งด่วน) คือการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่นยางพารา เรื่องสต็อกสินค้าเกษตรเช่นสต็อกข้าว รัฐบาลที่มีเกือบ 18 ล้านตัน การแก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่นการผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากโรคตายด่วน (EMS) ทำให้ผลผลิตในภาพรวมที่เคยได้ถึงปีละกว่า 5 แสนตัน ลดลงเหลือ 2 แสนกว่าตันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในปีนี้จากการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง คาดจะได้ผลผลิตเกือบ 3 แสนตัน ซึ่งจะค่อยๆ ไต่ระดับดีขึ้น

นอกจากนี้ได้เร่งแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป (อียู) การแก้ไขปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ ที่ไทยถูกสหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในบัญชี Tier 3 (อันดับเลวร้ายสุด) ส่วนที่สอง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาเพื่อปฏิบัติตามระเบียบการร่วมทุนทำประมงกับภาคเอกชนของอินโดนีเซีย และส่วนที่สามคือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรว่าจะเป็นข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมันที่เป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีปัญหาในขณะนี้ รวมถึงการจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม อ้อย เพื่อปรับสมดุลระหว่างการผลิตกับความต้องการของตลาด การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแล้ว และกำลังหารือกับกระทรวงการคลังถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์

"ถ้าถามว่า กังวลมั๊ย ก็กังวลมากทุกเรื่อง เสาร์-อาทิตย์ก็ต้องออกไปดู เพราะว่ามีหลายเรื่อง และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากของประเทศ เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้น เรารับอาสามาช่วยทำงาน ก็ต้องเหนื่อยหน่อย แต่ไม่ได้ท้อถอยนะ เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา โรคแอมบรูซาลก็สิ้น"

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑ 10200  
โทรศัพท์กลาง 0-2281-5955, 0-2281-5884  
[www.moac.go.th](http://www.moac.go.th)



## ก.เกษตรส่งยาง 2.1 ล้านให้บ.จีน

<sup>๒</sup> เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้ส่งมอบยางพารา 210,000 ตัน ซึ่งเป็นสต็อกยางเก่าจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือโครงการรับซื้อยางของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ให้แก่บริษัท ไชน่า ไหหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด จากประเทศจีน โดยโครงการดังกล่าวขาดทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ล้านบาท หรือประมาณ 50% จากจำนวนเงินที่รัฐบาลควรได้ทั้งสิ้นประมาณ 21,000 ล้านบาท เนื่องจากขายยางออกไปได้เฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 50 บาทเท่านั้น จากราคายางที่รับซื้อมาเฉลี่ย กก.ละ 100 บาท หลังจากนั้นจะต้องมีการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการ เพื่อปิดบัญชีโครงการต่อไป

นายอำนาจกล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ราคายางพาราในประเทศขณะนี้ในช่วงปิดกรีดยาง แต่ตั้งเป้าว่าหากเปิดกรีดยางในฤดูการผลิตต่อไป หรือฤดูกาล 2558/59 ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ จะปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวิธีการเข้าซื้อยางในตลาด จากเดิมตั้งเป้าซื้อยางเพื่อผลักดันราคา

ในตลาด โดยให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เข้าซื้อยางในตลาดกลาง จะเปลี่ยนเป็นการรับซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรกร โดยให้ผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดไปจัดทำบัญชีรายชื่อชาวสวนยางรายย่อยส่งมา ให้กระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับซื้อจากเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไป เป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินจากรัฐไหลลงไปถึงมือเกษตรกรโดยตรง

“ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯมีคำสั่งซื้อยางที่รอการส่งมอบจากบริษัท ไชน่า ไหหนานฯ อยู่อีกประมาณ 200,000 ตัน จะนำส่วนนี้ไปจัดสรรเป็นโควตาสัทธิการขายยางให้แก่รัฐ ให้แก่ชาวสวนยางรายย่อยในจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ในอนาคตอาจจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากบริษัท ชิโนเคม กรุป จากประเทศจีนเข้ามาอีกประมาณ 200,000 ตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในการเจรจาข้อตกลงให้เงินเข้ามาก่อสร้างรถไฟทางคู่ในประเทศไทย รวมปริมาณคำสั่งซื้อ 2 ส่วนนี้ เท่ากับกระทรวงเกษตรฯมีคำสั่งซื้อหรือส่งมอบถึง 400,000 ตัน คิดเป็น 10% ของผลผลิตยางทั้งประเทศ น่าจะช่วยให้มีอำนาจต่อรองราคาจากในตลาดให้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่อยู่ในมือของพ่อค้า” นายอำนาจกล่าว

## ● “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” รับโล่เกียรติคุณ ●

### งานค้นแบบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๑๒ นายวิณะ โรจน์ ทรัพย์สังสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ” ระดับดี จากสำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เป็นผู้มอบรางวัลแก่หน่วยงานต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้มีมติเห็นชอบให้ สขร. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นการถือเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2554-2556 เพื่อพัฒนาให้ทุกกระทรวงและทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 4 หน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการระดับกระทรวง.





จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสหกรณ์เกิดขึ้นจำนวนมากจากหลากหลายอาชีพ ครบทั้ง 7 ประเภท ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริม และแนะนำของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และจากการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์แต่ละประเภท เห็นเห็นว่าสหกรณ์ที่มีศักยภาพสามารถจะส่งเสริมพัฒนาให้เป็นสหกรณ์ที่มี



## นครปฐมเพิ่มศักยภาพ

### ธุรกิจขบวนการสหกรณ์

คุณภาพ มีความมั่นคง เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน

นายประสาร ชันโนจรรย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่

โครงการโรงสีข้าวชุมชนของสหกรณ์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์



ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยม



จำหน่ายสินค้าแก่สมาชิก

รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วจำหน่ายให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ในราคายุติธรรมจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและการตลาดเกษตรกร ซึ่งมีสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินพุทธมณฑล จำกัด เข้าร่วมโครงการ

โดยจะสร้างโรงสีข้าวชุมชนขนาดกำลังผลิต 3-5 ตันต่อวัน สำหรับสีข้าวบริการสมาชิก และรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกทั้งสอง

สหกรณ์มาสีจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไปในอำเภอพุทธมณฑล และอำเภอใกล้เคียง ณ บริเวณสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด

สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด มีสมาชิกที่มีอาชีพทำนา 75 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 1,3๐๐ ไร่ ปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง ได้ผลผลิตข้าวเปลือกไร่ละ ๘๐ ตัน ผลผลิตรวมประมาณ 3,๐๐๐ เกวียน

ต่อปี และสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินพุทธมณฑล จำกัด มีสมาชิก 40 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 1,๐๐๐ ไร่ ได้ผลผลิตเป็นข้าวเปลือกประมาณ 2,4๐๐ เกวียนต่อปี รวม/สหกรณ์ สามารถผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 5,๕๐๐ เกวียนต่อปี

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดเนื้อโคขุนของสหกรณ์ วงเงิน 4,๐๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนรถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมห้องเย็นและเครื่องทำความเย็นในตัว และลิฟต์ยกท้ายรถ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนของสมาชิก และส่งเสริมธุรกิจการรวบรวมโคขุนของสหกรณ์ ส่งผลให้ธุรกิจการเลี้ยงโคขุนของสมาชิกสหกรณ์ขยายตัวในที่สุด ซึ่งได้คัดเลือกสหกรณ์เคอียอป่าโคเนื้อ จำกัด เข้าร่วมโครงการ เพราะเป็น

สหกรณ์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการ  
ดำเนินการตามโครงการฯ

ทั้งนี้สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด มี  
สมาชิก 84 ราย ทำธุรกิจรวบรวมโคขุนจาก  
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลา  
ทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์โคเนื้อ  
พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง สหกรณ์การเกษตร  
หนองสูง จำกัด ชุมชมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ  
ภาคตะวันออก จำกัด สหกรณ์โคมนนครปฐม  
จำกัด และสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด เพื่อ  
นำมาชำแหละ ตัดแต่ง แล้วส่งไปจำหน่ายใน  
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
ซึ่งในการขนส่งเนื้อโคขุนดังกล่าว จะ



ต้องขนส่งในอุณหภูมิติดลบจึงจะสามารถรักษา  
คุณภาพเนื้อโคขุนให้อยู่ในมาตรฐานได้ แต่  
ปัจจุบันสหกรณ์ฯ จำรงลบรทุกห้องเย็นของ  
เอกชนขนส่งเนื้อโคขุน ซึ่งมีราคาค่าขนส่งสูงมาก  
เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตของสมาชิกผู้เลี้ยงโค  
และของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ โครงการโรงสีข้าวชุมชนของ  
สหกรณ์ และ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดเนื้อ  
โคขุนของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  
นครปฐม ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  
นครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เบื้องต้นได้  
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับ  
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
พิจารณาของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวม  
เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป.



## ประมงไทยวอนรัฐเร่งคุยอินโดฯ

**๕** นายภูเบศ จันทนิมิ ประธานสมาคม การประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรณีทางการประมงอินโดนีเซียไม่อนุญาต ให้เรือประมงไทยเข้าไปประกอบอาชีพ การประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย ร่วมเวลา หลายเดือนมาแล้วจนส่งผลกระทบต่อ การประมงไทยในขณะนี้ รัฐบาลไทย จะต้องเร่งรีบเข้ามาแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ หากยิ่งล่าช้าก็จะประสบปัญหาหนักขึ้นอีก รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากมีการเจรจาต้องนำสมาคมการประมง แห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย โดยการ ดำเนินการพร้อมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายประมงไทย ไม่ว่าจะเงื่อนไขใด ๆ ก็จะสามารถเจรจาดำเนินการแก้ไขได้ ส่วน ในการตรวจสอบเรือ ทางกรมประมงไทย ยินดีให้ทำการตรวจสอบอยู่แล้ว ขอให้แยก เป็นกรณีอย่าเหมารวม เพราะขณะนี้ได้รับ ผลกระทบด้วยกันทั้งหมด

# ๒๖ 'เขตพัฒนาที่ดิน' ต้นแบบจัดการทรัพยากรอย่างสมดุล

กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำ “โครงการ ๘๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ๘๐ เขตปฏิบัติ พัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นให้เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำทั้ง ๘๐ แห่ง ดำเนินการบูรณาการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบสำหรับเป็นต้นแบบให้กับเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่มีทั้งหมด ๕๒๕ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ๗๗ จังหวัด

นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ ได้คัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเข้าร่วมโครงการ รวม ๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑.เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองหินจงว่ง ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒.เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยอ่างทอง ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี ๓.เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยวังหิน ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัด



ประเสริฐ เทพนรประไพ

๑๓,๕๐๗ ไร่ หรือ ร้อยละ ๓๒.๔๕ ของพื้นที่ ดินในพื้นที่ลาดชันประมาณ ๑๗,๘๘๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๙ ของพื้นที่ ทางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ก็ได้เข้าไปวางแผนการใช้ที่ดินให้มีความถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและคุณสมบัติทางดิน



เพชรบุรี ๔.เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยบึงคี ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ๕.เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองเจ็ดวีร์ ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำท่าจีน ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

การดำเนินการในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเฉลิมพระเกียรติจะเน้นหนักไปที่กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงคุณภาพดิน การปรับปรุงบำรุงดิน พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานและแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รมรงกิ่งคณาพ่างและต่อช่วงพืชโดยให้หันมาไถกลบแทน ควบคู่กับการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้นโคเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อน ที่สำคัญคือกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตัวอย่างการดำเนินงานในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยวังหิน ลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำเพชรบุรี อยู่ในอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๔๑,๑๐๗ ไร่ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเนินเขา ความลาดชัน ๐-๓๕ เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืช ได้แก่ กล้วย ฝรั่ง มะพร้าว ข้าวโพด นอกจากนี้ จะมีไม้ผล นาข้าว โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถจำแนกดินออกเป็น ๑ กลุ่มชุดดิน และพบปัญหาดินต้นเนื้อที่ประมาณ



เนื่องจากบางบริเวณมีการทำการเกษตรโดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ำ

สำหรับแผนงานที่ดำเนินการในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยวังหิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพดิน การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาโรคใบด่างการผลิด ค่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้น ทางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีได้เข้าไปส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น ยังสามารถแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้เคมีมาอย่างต่อเนื่องได้ในคราวเดียว เกษตรกรก็สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนต่ำลง ทำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มใจและยินดีจะปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการมากขึ้น

## ร้อยเอ็ดผุดโครงการสร้างรายได้ บรรเทาปัญหาภัยแล้งช่วยเกษตรกร

4 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากนายสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา



ภัยแล้ง ใน 20 อำเภอ 191 ตำบลของจังหวัดร้อยเอ็ดว่า คณะกรรมการดำเนินการ ที่มีนายพินโกลวิชัย รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานและคณะกรรมการประกอบด้วย พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ เสนาธิการ จทบ.ร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 10 คน ร่วมประชุมพิจารณา

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2558 ใน 20 อำเภอ จำนวน 191 ตำบล วงเงิน 191 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนำเสนอโครงการเป็นรายอำเภอสามารถทำได้เห็นผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดทำแก่งกั้นน้ำ แหล่งน้ำ การทำฝายแม้ว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกดาวเรือง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และให้เข้าตามหลักการคือ 1.การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน 2.การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 4.การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเกษตร

ซึ่งในขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการไปแล้ว 191 ตำบล 367 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,147,754 บาท และรอดำเนินการตรวจสอบเอกสารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งตามแบบที่กำหนดให้ถูกต้อง พร้อมนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามพร้อมนำส่งหน่วยงานส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่ออนุมัติเงินงบประมาณและดำเนินการตามโครงการของกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป

## พาณิชย์ปูพรมตลาดกลางค้าข้าว 61 แห่ง

●พาณิชย์เดินหน้าเปิดตลาดกลาง 61 แห่งทั่วประเทศหวังเป็นทางเลือกให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น พร้อมขอความร่วมมือเอกชนลดราคาปุ๋ยพร้อมกันตั้งแต่ 16 เมษายนนี้ ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน หวังช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดตลาดกลางค้าข้าว และพบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ จ.นครสวรรค์ ว่า รัฐบาลเดินหน้าฟื้นฟูตลาดกลางสินค้าเกษตรทั่วประเทศพร้อมกัน 61 แห่ง เพื่อให้มีการแข่งขันกันในการซื้อหรือขาย และประมูลราคาจากผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตข้าว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น

“ที่ผ่านมารัฐบาลมีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกขึ้นมา ซึ่งช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นประมาณตันละ 500-800 บาท โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมในพื้นที่ปลูกข้าว 2 กิจกรรม

คือ จัดตลาดกลางเป็นแหล่งซื้อขายข้าวเปลือกฤดูการผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี 2558 และนาปีที่จะถึงเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ ถึงเดือนมกราคม 2559 รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด จำนวนตลาดกลาง 55 แห่ง อีกทั้งจัดให้มีการประชุมชี้แจงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรู้ถึงประโยชน์ของตลาดกลางและเข้ามาใช้พื้นที่ในการซื้อขายมากขึ้น” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ส่วนแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร หลังสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้ค้าปุ๋ยให้ลดราคาปุ๋ย 4 สูตรสำหรับข้าวนาปรัง และพืชชนิดอื่นๆ อีก 9 สูตร เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต โดยจะเริ่มลดราคาพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนนี้ ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เกษตรกรปลูกข้าวและพืชไร่ที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น



## พาณิชย์ชะลอประมูลข้าว-จ่อปรับเป้าส่งออก

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. พาณิชย์ ฐานะประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลครั้งที่ 3 อาจต้องชะลอออกไปก่อน เนื่องจากข้าวฤดูกาลใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวในตลาด ซึ่งหลังเดือน พ.ค. 2558 จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่า จะสามารถระบายข้าวได้หรือไม่ ส่วนการประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ในวันที่ 26 มี.ค. 2558 จะเป็นการประเมิน หารือถึงสถานการณ์ข้าว

๑ รมว.พาณิชย์กล่าวอีกว่า ในส่วนของยุทธศาสตร์การส่งออก ได้เร่งรัดให้ทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น และในความคิดหน้าของโครงการที่จูน้อง ที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะช่วยเหลือ นำผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ออกไปหาบุกประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ โดยจากการหารือร่วมกับ 4 กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ทั้ง กลุ่มซีพี ที่จะช่วยเป็นที่เลี้ยงในตลาดจีน, เครือสหพัฒน์ ที่จะช่วยเป็นที่เลี้ยงในตลาดกัมพูชา, ไทยเบฟ ที่จะช่วยเป็นที่เลี้ยงในตลาดอาเซียน และกลุ่มเซ็นทรัล ที่จะช่วยเป็นที่เลี้ยงในตลาด



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

อินโดนีเซีย และ เวียดนาม โดยในช่วงปลายเดือน เม.ย. 2558 นี้ จะเปิดตัวโครงการ อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์จะมีการทบทวนเป้าหมายการส่งออกใน

สิ้นเดือนมี.ค. 2558 นี้แน่นอนเพราะต้องยอมรับว่าขณะนี้สถานการณ์ส่งออกทั่วโลกไม่ดี จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยนอกจากการส่ง

ออกของไทยจะไม่ค่อยดี การส่งออกของหลายประเทศก็ค่อนข้างแย่ เช่น การส่งออก 2 เดือนแรก(ม.ค.-ก.พ. 2558) อินเดีย ส่งออกคิดลบ 13%, อินโดนีเซียคิดลบ 11.9%, สิงคโปร์คิดลบ 8.6%, ออสเตรเลียคิดลบ 8.4% และสหรัฐคิดลบ 5.1% ขณะที่ไทยคิดลบประมาณ 4.8% ซึ่งถือว่าส่งออกไทยยังดีกว่าหลายประเทศ

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 มี.ค. ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขส่งออกเดือนก.พ. 2558 และชี้แจงสถานการณ์ส่งออกไทยด้วย



๑

**เมืองสี่แคว** - สมชาย ชาบุญรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองเกษตรสี่แคว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีผู้แทนของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ